

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### KCE - มีเทคนิค(...?) ที่ซับซ้อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในลิสจั่วหัว...

ไม่ใช่การเมืองนะครับ อันนี้จะหมายถึงเรื่องของภาวะวิเคราะห้หุ้น ด้วยปัจจัยทางเทคนิคตรงๆ เลย แต่ก็อาจจะแอบๆ ไปเห็นการเมืองไทยก็ได้เหมือนกันนะ ซึ่งคงไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรมากมาย หวังว่าทุกท่านที่ตามตลาดหุ้น ก็น่าจะติดตามข่าวการเมืองในระยะนี้กันอยู่แล้วล่ะ เพราะเหนือเมฆได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ที่ตลาดในระยะนี้ เป็นแบบนี้ ก็มาจากแรงกดดันทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนเอาเสียเลย... แต่จริงๆ แล้ว ตอนนี้อาจจะชัดเจนไปแล้วก็ได้นะ เพียงแค่เรามีเทคนิคการเสนอให้เราคิดไปต่างๆ นานา ก่อน ให้เราเข้าใจไปอีกทางหนึ่งก่อน หรือ ทำให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน เพื่อที่จะใช้เป็นข้ออ้างต่างๆ นานา แล้วก็ได้มาซึ่งสิ่งของต้องประสงค์... เรียกว่า มีเทคนิคที่ซับซ้อนแต่ก็อ่านไม่ยาก ต้องเป็นกลางๆ หน่อยนะ อาจจะอ่านได้เห็นชัด แต่ถ้าอยู่ชิวๆได้ชั่วหนึ่ง ก็อาจจะเข้าข้างกันไปต่างๆ นานา ได้แบบว่า คนที่ไม่ได้อยู่ในเกม ไม่ได้เป็นผู้เล่น แต่ดูเป็น ก็จะสามารถอ่านได้ชัด... มาที่ ตลาด หรือ SET Index กันดีกว่านะครับ ไม่ได้เอ่ยถึงมาเสียนาน แม้ว่าจะมีโครงสร้างการแกว่งตัวที่ดูจะซับซ้อนในระยะสั้น หรือ อาการจะแกว่งๆ จนกราพระยะสั้น หลายๆ ท่านก็อาจจะอ่านไม่ออก แต่ถ้ามองในภาพหลักๆ แล้ว ก็ยังคงไว้ซึ่งแนวโน้มในแนวทางที่คาดหวังทางดี... ตรงไหนล่ะ หวังว่าคงจำกันได้นะครับว่า ในระดับปลายๆ คลื่น 4 นั้น เป็นสิ่งที่ยังคาดหวังได้ เพียงแต่อย่างต่ำๆ 1450 ลงมาก่อนเป็นพอ แล้วที่ผ่านๆ มา จนถึงทุกวันนี้ เราจะมีเรียกว่าเราอยู่ในระดับปลายๆ คลื่น 4 แล้วนั่นเอง และที่ซับซ้อนถ้าจะไม่ต่ำกว่า 1520 ไปด้วย ก็จะต้องดีกว่านะ

#### ดูตามเกม...

เคยขึ้นมารอบใหญ่ๆ แล้วก็ลงมารอบลึกๆ จนถึงทุกวันนี้ เราก็จะเริ่มจะเห็นแนวโน้มในทางดี ๆ อยู่เหมือนกัน... แล้วเกมของหุ้นตัวนี้ ถ้าจริงจังทางไหนแล้ว ทางนั้น ก็มักจะยาว ๆ นะ

แนวรับ : ...46.0-45.0 อุ่นใจหน่อย ต้องไม่หลุด 44.0

เป้าหมาย : ... 49.0-50.0 หรือ รอบเก่ง ๆ หวัง 56-58 ได้

Price Chart...(KCE)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KCE... โครงสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาลงที่เป็นมาก่อนหน้านั้นนะ แต่เราจะเห็นว่า มีรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่อาจจะกล่าวได้ว่า แนวโน้มขาลง อาจจะจบลงไปแล้วได้...Double Bottoms จากการขึ้นเหนือ 42.0 ได้ แต่เราคงไม่หวังว่าจะมีการลงไปทดสอบที่ระดับ 42.0 อีกแล้วนะ เพราะด้วยภาพของโครงสร้างที่ซับซ้อน หรือ โครงสร้างย่อย จะเห็นว่าที่ระดับการขึ้น 44.0 ได้ เราก็จะได้ Price Pattern ย่อยที่เป็นเชิงบวกอยู่เช่นกัน นั่นแปลว่า ไม่ต่ำกว่า 44.0 จะอุ่นใจกว่า แล้วสัญญาณจากเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ก็ยังเป็น Golden Cross ด้วย คาดว่า การขึ้นรอบยาวๆ นั้น อาจจะมีตามมาได้เช่นกัน เรียกว่า 56-58 ก็มีลุ้นได้